



เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่



งาน/กิจกรรม/โครงการ...ที่กำลังจะดำเนินการในเดือนถัดไป

๑. **แจ้งประชาสัมพันธ์** การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์สินในเขตชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จึงขอให้ช่วยสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันด้วย

๒. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และศึกษาดู งาน ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี



หากท่านได้รับปัญหาในการบริการ หรือไม่ได้รับความสะดวก

จากเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้งสายด่วน

นายเสถียร แผงจ่าย นายก อบต. ๐๘-๖๘๓๗/-๙๘๓/๒

นายอุทัย มีชัย ปลัด อบต. ๐๘-๑๕๙๓-๕๖๖๑

โทร ๐๕๕-๕๒๓๙๑๘ , โทรสาร ๐๕๕-๕๒๓๙๑๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ประเพณีบุญเดือนสามของคนในท้องถิ่น ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 "ประเพณีบุญเปิดประตูเล่าสู่ขวัญข้าวหรือบุญเบิกฟ้า ทำพร้อมกันในเดือนสามขึ้นสามค่ำ เป็นฮีตหรือการทำบุญประจำเดือนของคนในท้องถิ่นที่ยึดถือมาแต่โบราณ...." ในสมัยโบราณ บรรพบุรุษของเราที่อาศัยการสังเกตความเป็นมา เป็นไปของธรรมชาติรอบๆตัวอย่างชาญฉลาด แล้วก็นำมากำหนดทิศทางการดำรงชีวิตในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เพราะคนโบราณเรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่และทรงพลังมากไปกว่าธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถต่อต้านธรรมชาติได้ มนุษย์เพียงแต่ปรับตัวให้สอดคล้องก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข การกู้เงินมาสามสี่แสน ล้านบาท ก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ มีหน้าข้างี้จะทำให้ประเทศชาติฉิบหายล่มจมเพราะหนี้สินอีกด้วย ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของตำบลห้วยไร่ ร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือน 3 นี้โดยพร้อมเพรียงกันทุกหมู่บ้าน เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

ครบเวลา ๑ เดือนอีกแล้วที่จะต้องประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงจะเข้าสู่ฤดูแล้ง จึงฝากทุกท่านให้ดูแลและรักษาสุขภาพด้วย

**สรุปการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ
งานโครงสร้างพื้นฐาน**

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสภาพโครงการเพื่อสรุปผลเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป



दानโทรคมนาคมสารสนเทศ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และกองทัพบก ได้มอบหมายให้นายพรเลิศ พวงแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการข่ายโทรทัศนระบบดิจิตอลสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้นำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมติดตั้งกล่องดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในองค์กร สามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับชมบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง



งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.03 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้นำรถน้ำออกช่วยดับเพลิงจากไฟไหม้ ที่ได้เกิดเพลิงไหม้ทุ่งนาในพื้นที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 เป็นบริเวณกว้าง โดยได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในระแวกนั้นด้วยดีช่วยดับไฟได้เรียบร้อยไม่ได้รับความเสียหายใดๆ



วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานการศึกษาฯ และวัฒนธรรมร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ห้วยไร่ จัดโครงการฝึกซ้อมสำหรับกรป้องกันอัคคีภัยในศูนย์เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ บ้านหนองตาใกล้ เพื่อให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ได้รู้หลักการ วิธีการดับไฟที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอาคารสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก จ. ส.ต.ภวคณ อินทมนต์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน อบต. นาจิก ได้มาสาธิตและให้ความรู้ในครั้งนี้

งานสังคมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของราษฎรบ้าน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้านราษฎรบ้าน ในเขตรับผิดชอบตำบลห้วยไร่

จึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5 และประชาชนร่วมมือจัดทำความสะอาดถังประปาหมู่บ้านเพื่อรองรับและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้านได้ตลอดและสะอาดต่อไป



งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเสมีน แพงจ่าย นายกองดีการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้มอบหมายให้นายอุทัย มีชัย ปลัด อบต. ห้วยไร่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภักดีเจริญ และส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสภาพโรงเรือนของสถานประกอบการกิจการเกี่ยวกับโรงผลิตลูกชิ้น รายนางค่านาง สีสัน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๒ ม. บ้านหัวนา ต. ห้วยไร่ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ ที่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และถูกสุขลักษณะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคต่อไป



งานโครงการตามสวนสาธารณะ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และกองทัพบก ได้มอบหมายให้นายพรเลิศ พวงแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการขยายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้นำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมติดตั้งกล่องดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในองค์กร สามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับชมบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง



สาระน่ารู้นำมาฝาก.....

เก็บเงินได้... ง่ายนิดเดียว

- 1 เก็บ 30% ผ่าธนาคารก่อนทุกเดือน
- 2 นบอด คนเจริญ ลงกระปุกออมสิน
- 3 ตามตัวเองก่อนซื้อ ว่าของเก่าหนะ... ใช้คุ้มหรือยัง
- 4 ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
- 5 เข้าโครงการออมเงิน
- 6 Mix & Match เสื้อผ้าเก่าไว้ดูทันสมัยเสมอ
- 7 งานเพื่อใจ ประหยัดด้วยกิน จะทำให้จ่ายกว่า
- 8 ใจใครครคริต เมื่อจำเป็นเท่านั้น!
- 9 หากิจกรรมอื่น คลายเครียด แทนการซื้อของ
- 10 กินอาหารนอกบ้าน ให้มีของลง

like me facebook/Memblr.Thailand